

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN BÁO MẤT VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  
GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN**

Kính gửi: ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP

Tên cổ đông: HÀ THỊ NGUYỆT ANH

Mã cổ đông: ACV1038

Số cổ phiếu sở hữu: 300 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba trăm cổ phiếu)

Loại cổ phiếu: 1

Địa chỉ: 126D Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Số CMND: 023875275 Do CA TPHCM cấp ngày 19/07/2001

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Do thời điểm ACV Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức cấp phát đồng loạt Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người lao động thì CMND khi đó của tôi gần hết thời hạn 15 năm, phải chờ đợi khi có giấy CMND mới thì mới được bổ sung làm sau, nên cho đến hiện nay tôi chưa vẫn chưa thực hiện được việc lưu khoản số cổ phần của mình vì Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại của tôi đã bị thất lạc.

Nay tôi đã được cấp mới giấy CMND Số 079184003053 Do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL CU TRÚ và DLQG về DÂN CU Cấp ngày 15/06/2016 nên tôi muốn tiến hành thực hiện việc lưu khoản số cổ phần của mình. Do chưa có đủ giấy tờ để hoàn tất thủ tục lưu khoản nên tôi làm đơn này kính mong Tổng công ty Hàng không Việt Nam CTCP xem xét giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho tôi, giúp tôi có thể hoàn thành hồ sơ lưu khoản của mình.

Tôi xin cam kết:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đã thật sự bị mất, đồng thời tôi cũng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sau khi đã được cấp lại) tôi sẽ nộp trả lại ACV Tổng công ty Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ.

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã trình bày như trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đã nêu trong đơn.

- Tự chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới và bồi thường thiệt hại (nếu có) liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

TP HCM, Ngày 18 tháng 01 năm 2018

Kính đơn

Hà Thị Nguyệt Anh